
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 / 2567  

วันจันทร์ ที่ 29  เมษายน  2567 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ 

---------------------------------- 

 ผู้มาประชุม จำนวน 12 คน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายถาวร  แมขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ถาวร 

2 นายประยงค์  เหล็กมา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประยงค์ 

3 นายสมคิด  จำเริญใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 3 สมคิด 

4 นางจันทร์เพ็ญ วิชาเพลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 จันทร์เพ็ญ 

5 นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 ธิดาทิพย์ 

6 นายเสกสรรค์  บัวจำรัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 6 เสกสรรค ์

7 นายเจริญ  แก้วสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 เจริญ 

8 นายอินทร์  ประทุมตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 อินทร์ 

9 นายสุวิทย์  นารีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 สุวิทย์ 

10 นายทองใบ  มานิมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 ทองใบ 

11 นางสาวสุรางค์พิมล เพชรจตุรภัทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 สุรางค์พิมล 

12 นายมนัส หลำบุรี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ มนัส 

 

ผู้ไม่มาประชุม  -  คน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุพล  เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ สุพล 

2 นายสมพิศ  เขตจัตุรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ บุรินทร์ศักย์ 

3 นายนพดล  มอญจัตุรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ นพดล 

4 นายศักดิ์ดา  เคณทอง เลสขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ศักดิ์ดา 

5 นายวีระ  สิงห์ใหม่ หัวหน้าสำนักปลัด วีระ 

6 นางสาวจารุวรรณ พิกุล นักวิชาการศึกษา จารุวรรณ 

7 นางสาวศิริพร  อยู่สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริพร 

8 จ่าสิบเอกกรวิทย์ แก่นการ นายช่างโยธา กรวิทย์ 

9 นางสมใจ  ศรีนรีธาดา นักวิชาการสาธารณสุข สมใจ 

10 นางสาวปรียานุช  ชอนจอหอ นักจัดการงานทั่วไป ปรียานุช 

11 นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดวงใจ 

12 นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศิริวรรณ 

13 นางสาวภรภัสรีย์ จันทร์สิทธิ์ ปลัดอำเภอ ภรภัสรีย ์

14 นายวันชัย อัครนิธิทนนท์ ผจก.บจก.อัครฟาร์ม 2023 วันชัย 

15 นายกิตตินันท์ อัครนิธิทนนท์ ผจก.บจก.อัครฟาร์ม 2023 กิตตินันท์ 

16 นายสมาน ประดับหิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ตำบลตะโกทอง สมาน 

17 นายโกเมธ ขุนณรงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ตำบลตะโกทอง โกเมธ 

18 นายยอดชาย ทะนากลาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลท่ากูบ ยอดชาย 

19 นายวิฑูรย์  เข็มเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ตำบลท่ากูบ วิฑูรย์ 

20 นายปรีชา เพชรประไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ปรีชา 

21 นายยุทธนา มะเรืองศูนย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลตะโกทอง ยุทธนา 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

  เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม นายมนัส หลำบุรี เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายถาวร แมขุนทด 
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบเดือนเมษายน 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 
2567)  

 ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่รายงานรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ทราบต่อไปครับ 
น.ส.ศิริพร อยู่สำราญ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์ฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิริพร อยู่สำราญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 รอบเดือนเมษายน 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ตาม
เอกสารที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ดังนี้  

                                   ผลการติดตามโครงการที่ดำเนินการ 
1. โครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,538,776 บาท 
    (ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 
    รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ เป็นเงิน 1,538,776 บาท 
    ผลการติดตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน 3,674,228 บาท 
    (ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 
1.2 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567  
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นั้น จึงขอแจ้งให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่ากูบทราบ 

ที่ประชุม ทราบ  

 1.3 เรื่อง การขออนุญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์ 

ประธานสภาฯ ครับเนื่องจากพ้ืนที่ตำบลท่ากูบได้มีผู้ประกอบการมาขออนุญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร
แม่พันธ์เพ่ือจำหน่าย ในส่วนของรายละเอียดต่างๆขอเชิญทางคณะผู้บริหาร หรือ
ผู้ประกอบการชี้แจงครับ 
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นายสุพล เหล็กมา เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจง 
นายก อบต. ขั้นตอนการดำเนินการ การก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์ในเขตพ้ืนที่ตำบลท่ากูบ 

ดังนี้ 

1. วันที่  21  มีนาคม  2566  ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่  2 บ้านโป่งเกตุ  มติ
ที่ประชุม เห็นด้วย 
2. วันที่ 30 มีนาคม  2566  หนังสืออำเภอ ส่งมาอบต. กำหนดให้อบต.  

        1.แจ้งให้ผู้ประกอบการชะลอการก่อสร้างฟาร์มลี้ยงสุกรแม่พันธ์ออกไปก่อน  
      2.แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการจัดให้มีการประชุมประชาคมให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประสานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองซึ่ง
เป็นหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมด้วย  

       3.รายงานผลการประชุมประชาคมให้อำเภอซับใหญ่ทราบ  

3.  วันที่  24 เมษายน 2566 ประชุม สภาอบต.ท่ากูบ  
4.  วันที่   15 พฤษภาคม 2566 บริษัทเชิญ อบต.เข้าร่วมประชุมประชาคม ณ หมู่
ที่ 8 บ้านวังรัง เพื่อรับฟัง   
5.  วันที่  18 พฤษภาคม 2566 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังรัง  มติที่
ประชุม เห็นด้วย  
6. วันที่  9  สิงหาคม  2566  ประชุมสภา อบต.ท่ากูบ  
7. วันที่  19 กันยายน  2566 ประชุมประชาคม บ้านหนองนกเขียน  หมู่ที่  3 
(บริษัท ดำเนินการเอง) มติที่ประชุม ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย 
8. วันที่ 20 กันยายน 2566 ประชุมประชาคม บ้านเขื่อนลั่น  หมู่ที่ 1 (บริษัท
ดำเนินการเอง) มติที่ประชุม ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย  
9. วันที่ 20 ตุลาคม  2566 อบต.ท่ากูบ รายงานผลการประชุมประชาคม ต่อ
นายอำเภอซับใหญ่ พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้อำเภอซับใหญ่ซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินงานการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์ ที่ถูกต้อง 
10. วันที่  22  เมษายน  2567 อำเภอซับใหญ่ เชิญ อบต.ท่ากูบเข้าร่วมประชุม ณ 
ห้องประชุมอำเภอ (ชั้น 1) วันที่ 23 เมษายน 2567  
11. วันที่  25 เมษายน  2567 หนังสืออำเภอ ถึงอบต.ท่ากูบ  ให้อบต.การรายงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องไปประกอบดุลพินิจการพิจารณา
อนุญาต หรือไม่อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมต่อไป  
12. วันที่ 30 เมษายน 2566  ประชุมสภา อบต.ท่ากูบ  
เพ่ือทราบ  การก่อสร้างฟาร์มสุกรแม่พันธ์  หมู่ที่ 2 บ้านโป่งเกตุ ตำบลท่ากูบ อำเภอ
ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  
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นายกิตตินันท์ อัครนิธิทนนท์  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ผจก.บริษัท อัครฟาร์ม  กระผมนายกิตตินันท์ อัครนิธินนท์ ผู้จัดการบริษัทอัครฟาร์ม 2023 เนื่องจากทาง

บริษัทได้รับหนังสือจากอำเภอซับใหญ่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่
พันธุ์ ว่าจากการที่ได้ไปประชาคมตำบลตะโกทอง จำนวน 3 หมู่บ้าน ความเห็นของ
ประชาชนส่วนมากคือไม่เห็นด้วยกับการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ เนื่องจากกลัว
เรื่องผลกระทบที่จะตามมา ทางบริษัทจึงได้มีแนวคิดใหม่แล้วว่าจะก่อสร้างเป็นฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อแทน และจะดำเนินการประชาคมใหม่ทั้งหมดก่อนครับ เพราะการสร้าง
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อนั้นจะไม่มีปัญหาด้านแหล่งน้ำ  

นายถาวร แมขุนทด ครับ ตามที่ทางผู้ประกอบการจะขอเปลี่ยนการสร้างเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์เป็นฟาร์มเลี้ยง 
ประธานสภาฯ ไก่เนื้อแทน มีท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ 

นายปรีชา เพชรประไพ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.ตะโกทอง ประชุมทุกท่าน กระผมนายปรีชา เพชรประไพ นายก อบต.ตะโกทอง ก่อนอ่ืนต้อง

ขอขอบคุณประธานสภาฯที่เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้ กระผมขออนุญาต
ท้าวความเนื่องจากการประชาคมก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ที่ผ่านมาแล้วทั้ง 2 
หมู่บ้านของตำบลท่ากูบ แต่ทางชาวบ้านตำบลตะโกทองที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับท่ี
ก่อสร้างเป็นกังวลถึงผลกระทบเนื่องจากใกล้แหล่งน้ำ จึงได้ร้องทุกข์ไปยังอำเภอและ
อำเภอได้ชะลอการก่อสร้าง และในการเปลี่ยนกิจการก็เป็นเรื่องที่ดี และได้รับ
ผลกระทบน้อยลงด้วยครับ ต้องขอขอบคุณทางบริษัทด้วยครับที่เล็งเห็นความ
เดือดร้อนของประชาชน 

นายถาวร แมขุนทด ครับตามท่ีได้ชี้แจงมานั้นต้องได้มีการประชุมประชาคมใหม่ มีท่านใดจะสอบถามไหม 
ประธานสภาฯ ครับ 

นายปรีชา เพชรประไพ ในการประชุมประชาคมก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อนั้น กระผมขอให้เชิญทางหน่วยงาน 
นายก อบต.ตะโกทอง ราชการเข้าร่วมประชุมประชาคมด้วยครับ  

นายสุพล เหล็กมา ตามท่ีบริษัทอัครฟาร์ม 2023 ได้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการใหม่นั้นก็ถือว่าเป็น 
นายก อบต. เรื่องท่ีดีกับประชาชนในพ้ืนที่ข้างเคียงครับ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบให้น้อยที่สุด 

และในการก่อสร้างโรงงานนั้นกระผมมองว่าหากภายในพื้นที่ตำบลเรามีการก่อสร้าง
โรงงานก็จะให้มีการพัฒนาขึ้นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคม ด้านการจ้าง
แรงงาน และการค้าขาย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนที่จะได้รับ
ผลกระทบด้วยครับ 

นางภรภัสรีย์ จันทร์สิทธิ ์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางภรภัสรีย์ 
ปลัดอำเภอ จันทร์สิทธิ์ ปลัดอาวุโส อำเภอซับใหญ่ ค่ะก็อยากจะฝากทางผู้ประกอบการเรื่องการ

ก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ก็อยากให้คำนึงถึงประชาชนเป็นหลักค่ะ  
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นายเสกสรรค์  บัวจำรัส เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร กระผม 
ส.อบต.ม.6 นายเสกสรรค์ บัวจำรัส ส.อบต. ม.6 เรื่องการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อนั้น เนื่องจาก

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการก่อสร้าง ก็อยากให้มีการประชุมประชาคมทั้ง
ส่วนภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมด้วยครับ 

นายประยงค์ เหล็กมา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
รองประธานสภาฯ นายประยงค์ เหล็กมา รองประธานสภาฯ ในส่วนของการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ 

ขอให้ประชุมประชาคมกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านก่อนถึงจะทำการ
ก่อสร้างได้ครับ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาครับ 

นายวีระ สิงห์ใหม่ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
หน.สป.รก.ปลัด นายวีระ สิงห์ใหม่ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด จากที่ท่ีทาง

ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนการก่อสร้างจากฟาร์มสุกรแม่พันธุ์เป็นฟาร์มไก่เนื้อนั้น ต้องได้
มีการประชุมประชาคมใหม่ทั้งหมดครับ ของตำบลท่ากูบจำนวน 2 หมู่บ้าน และ
ตำบลตะโกทอง จำนวน 3 หมู่บ้าน ครับ และจะมีเจ้าหน้าของ อบต.เข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมด้วยทุกหมู่บ้านครับ 

นายถาวร แมขุนทด ครับมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายยอดชาย ทะนากลาง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นายยอดชาย ทะนากลาง ผู้ใหญ่บ้านโป่งเกต ม.2 ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมไป

แล้วนั้น คือเนื่องจากตามกฎหมายการก่อสร้างก็ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ชาวบ้านโป่งเกตจึง
ได้มีความเห็นให้สามารถก่อสร้างได้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างใหม่นั้นก็
อยากให้ทางผู้ประกอบการบอกข้อเสียของการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อที่กำลังจะ
สร้างข้ึนด้วยครับ 

นายมนัส หลำบุรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
ส.อบต.ม.2 นายมนัส หลำบุรี สมาชิก อบต.ม.2 บ้านโป่งเกต อยากสอบถามผู้ประกอบการ 3 

เรื่องครับ 1. เรื่องน้ำมีบ่อบำบัดหรือไม่ 2. เรื่องกลิ่น ขอให้ดูแลไม่ให้มีกลิ่นรบกวน
ประชาชน 3. เรื่องขี้ไก่ มีการจัดการอย่างไรครับ 

นายโกเมธ ขุนณรงค์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน นายโกเมธ ขุนณรงค์ ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน ม.3 จากที่ทางชาวบ้านหนองนกเขียน

มีความเห็นไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างนั้น เนื่องจากหมู่บ้านได้อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง
มากที่สุด ขอสอบถามเรื่องการกำจัดขี้ไก่ครับ และยังกังวลเรื่องกลิ่นด้วยครับ และก็
ขอขอบคุณทางผู้ประกอบการที่ได้เปลี่ยนจากการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่เป็นพันธุ์
เป็นฟาร์มไก่เนื้อซึ่งผลกระทบการคงจะน้อยลงครับ 
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นายเจริญ แก้วสุรินทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
ส.อบต.ม.8 กระผมนายเจริญ แก้วสุรินทร์ ส.อบต. ม.8 บ้านวังรัง เนื่องจากบ้านวังรังก็อยู่ใกล้

สถานที่ก่อสร้างเช่นกัน อยากสอบผู้ประกอบการว่าจะมีกลิ่นรบกวนไหม มีเสียง
รบกวนไหม และแมลงวันรบกวนไหมครับ 

นายกิตตินันท์ อัครนิธิทนนท์  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ผจก.บริษัท อัครฟาร์ม ครับกระผมจะขอตอบไปทีละข้อตามที่ท่านสอบถามมานะครับ 

1. เรื่องบ่อบำบัดคือไม่มีนะครับ จะเป็นการปูแกลบแทนครับ 

2. เรื่องกลิ่น ทางบริษัทจะทำเป็นม่านน้ำในการลงแผ่น จะช่วยเรื่องการลดกลิ่นได้
มากเลยครับ 

3. เรื่องข้ีไก่ คือจะมีผู้มาเหมารับซื้ออยู่แล้วครับ ไม่มีเหลือในฟาร์มครับ 

4. เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อร้องเรียนจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ครับ 

นายสุพล เหล็กมา ครับก็ขอให้ทางบริษัทดำเนินการตามที่ได้ตกลงไว้ เพื่อจะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 
นายก อบต.  ต่อไปครับ  

ที่ประชุม  ทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   ท่ากูบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคาร ที่  13 กุมภาพันธ์                
                               2567 ที่ได้ถ่ายสำเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะ  
                               มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้า  
                               ไม่มี ก็จะขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ สมัยสามัญ             
                                สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - 
 

 



-8- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570  
(เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2567) 

นายถาวร  แมขุนทด      ในระเบียบวาระนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้เสนอขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2567) เพ่ือให้

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบพิจารณา ขอเชิญท่านนายกนำเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2567) 

นายสุพล เหล็กมา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายก อบต. กระผมขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 

1/2567) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 ไปแล้วนั้น 

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้รับ
หนังสือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่ากูบ เรื่อง เสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ท่ากูบ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา
ในพ้ืนที่ บริบททางสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่
สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น   มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อ  
จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงมี
ความจำเป็นต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570 (เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 2 / 2567 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570 
(เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2567) ที่แนบท้าย 

นายถาวร แมขุนทด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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นายถาวร แมขุนทด หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่าง 
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2567) ตามท่ีเสนอ

ต่อที่ประชุสภา ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 
ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 
5.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ท่ากูบ เพื่อดำเนินการโครงการ 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตามการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ประกอบขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และขอใช้พื้นที่ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

นายถาวร แมขุนทด ครับเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสุพล เหล็กมา  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
นายก  ได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบดำเนินโครงการในพ้ืนที่คาบเกี่ยวแนวเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เพ่ือประกอบการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
สำหรับโครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-
003 สายทางแยกทางหลวง 2069-บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ แทนถนนเดิมที่
ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนายางกลัก ตาม
มาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 องค์การบริหารส่วน
ตำบลซับใหญ่ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตปกครอง ปรากฏว่า พ้ืนที่ดำเนิน
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทางแยกทางหลวง 2069-บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ได้อยู่
ในพ้ืนที่คาบเก่ียวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบเพ่ือดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป  
ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. กรณีการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ก่อสร้างไปก่อน

ได้รับอนุญาต ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้ยื่นคำขอไปแล้วเตรียม
ร าย ล ะ เอี ย ด ป ระก อ บ ค ำข อ ให้ ถู ก ต้ อ ง  ค รบ ถ้ ว น  แ ล ะส่ ง ให้ ส ำนั ก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ/ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ โดยด่วน 
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 2. กรณีการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (โครงการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องการขอ
อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจัดทำคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ยื่นคำขอที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ 

 ซึ่งงานก่อสร้างตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น ต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จึงขอความเห็นจากสภา เพ่ือนำไปเป็นหลักฐานประกอบคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ซึ่งหลักฐานที่ต้องใช้มีดังนี้ 

1. ใบคำขออนุญาต 
2. สำเนาบัตร ปชช. หรือสำเนาบัตรประจำตัวตามกฎหมายกำหนด 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. แผนที่สังเขป และแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 แสดงจุดที่ตั้งบริเวณท่ี
ขออนุญาต 
5. รายละเอียดโครงการที่ขออนุญาต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ขออนุญาต และอ่ืนๆ 
6. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร 
7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
8. หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

จสอ.กรวิทย์ แก่นการ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร กระผมจสอ.กรวิทย์ แก่นการ  
นายช่างโยธา นายช่างโยธา ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการในพ้ืนที่คาบเกี่ยวแนวเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ที่จะขออนุญาตก่อสร้างตามการเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place 

Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53 -003 สายทางแยกทางหลวง 
2069- บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,540 ตารางเมตร  

จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อนำไปประกอบหลักฐานในการขออนุญาตป่าไม้
ต่อไปครับ 
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นายถาวร แมขุนทด  ครับตามท่ีท่านนายกและเจ้าหน้าที่ชี้แจงเบื้องต้นนั้น กระผมอยากสอบถามความเห็น 
ประธานสภาฯ ของสมาชิกครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ครับมติท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   งดออกเสียง 1 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

   5.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 

นายถาว แมขุนทด ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 

นายสุพล เหล็กมา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้อนุมัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2566 แต่เนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์เกิดการ
ขัดข้องบ่อย ทำให้ส่งผลต่อการใช้งานของพนักงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมชุดติดตั้ง ไว้ใช้แก้ปัญหา
ภายในอาคารสำนักงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมฉบับที่ 
7 พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

    ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

    จึงขอนำเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จำนวน 1 
รายการ ในส่วนรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 

จ.ส.อ.กรวิทย์ แก่นการ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายช่างโยธา  ประชุมทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.กรวิทย์ แก่นการ ขอชี้แจงรายละเอียด การโอน

งบประมาณดังนี ้
 
 
 
 
 






